

LUẬT XII: LỖI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP TRONG BÓNG ĐÁ

Trực tiếp Cầu thủ vi phạm một trong 6 lỗi sau đây mà theo nhận định của trọng tài tuy không cố tình nhưng đã dùng sức mạnh quá mức cần thiết hoặc do bất cẩn:

1. Đá hoặc tìm cách đá đối phương; 2. Ngáng hoặc tìm cách ngáng chân đối phương. 3. Nhảy vào người đối phương; 4. Chèn đối phương bằng vai; 5. Đánh hoặc tìm cách đánh đối phương; 6. Xô đẩy đối phương; Và cầu thủ vi phạm một trong 4 lỗi sau đây: 7. Lôi kéo đối phương; 8. Nhổ nước bọt vào đối phương; 9. Tìm cách xoạc bóng khi bóng trong hoặc ngoài tầm khống chế của đối phương, trừ thủ môn trong khu phạt đền của đội mình nhưng động tác không được dùng sức mạnh quá cần thiết hoặc bất cẩn thô bạo. 10. Cố tình dùng tay chơi bóng như: ôm bóng, đấm bóng, ném bóng bằng tay hoặc cánh tay (không áp dụng quy định này cho thủ môn ở trong khu phạt đền của đội mình). Sẽ bị phạt quả phạt trực tiếp do đội đối phương thực hiện tại nơi phạm lỗi. Nếu cầu thủ cố tình vi phạm 1 trong 10 lỗi trên trong khu phạt đền của đội mình, sẽ bị phạt quả phạt đền 6m bất kể bóng ở vị trí nào và trong cuộc. Chỉ những lỗi phạt trực tiếp mới được tính là lỗi Stổng hợp.

B. Gián tiếp

Thủ môn phạm một trong những lỗi sau đây sẽ bị phạt quả gián tiếp: 1. Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương. 2. Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả chuyển về của đồng đội. 3. Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả đá biên về của đồng đội. 4. Nếu khống chế bóng bằng tay hoặc bằng chân ở bất cứ điểm nào thuộc phần sau đội mình lâu quá 4 giây.

Hoặc theo nhận định của trọng tài, cầu thủ vi phạm một trong những lỗi sau đây, sẽ bị phạt quả gián tiếp. 1. Có lối chơi nguy hiểm 2. Không tranh cướp bóng mà chỉ cố tình ngăn cản đối phương như chạy giữa đối phương và bóng hoặc dùng thân người cản đường di chuyển của đối phương. 3. Ngăn cản thủ môn đưa bóng vào cuộc. 4. Phạm một trong bất kỳ lỗi nào khác không được đề cập trong luật XII, mà trận đấu phải dừng lại để cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu của cầu thủ. Quả phạt gián tiếp cho đội đối phương được hưởng tại vị trí phạm lỗi. Nếu vị trí phạm lỗi xảy ra trong khu phạt đền, quả phạt gián tiếp được thực hiện tại điểm trên đường 6m nơi gần vị trí phạm lỗi nhất.

Cầu thủ bị cảnh cáo (thẻ vàng) nếu: 1. Có hành vi khiếm nhã (phi thể thao). 2. Dùng lời lẽ hoặc hành động phản đối quyết định của trọng tài. 3. Vi phạm luật nhiều lần. 4. Trì hoãn đưa bóng vào cuộc. 5. Không đứng đúng cự ly xa điểm phạt trong những quả phạt góc, đá biên, đá phạt, ném bóng vào cuộc. 6. Ra vào sân không có phép của trọng tài hoặc vi phạm quy định thay thế cầu thủ dự bị. 7. Tự ý rời sân không có phép của trọng tài. Nếu phạm một trong những lỗi trên, cầu thủ bị cảnh cáo và bị phạt quả gián tiếp tại nơi phạm lỗi, trừ trường hợp vi phạm luật trầm trọng hơn. Nếu phạm lỗi trong khu phạt đền của đội mình, quả phạt gián tiếp sẽ được thực hiện trên vạch 6m nơi gần vị trí phạm lỗi nhất.

Cầu thủ sẽ bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ) nếu theo nhận định của trọng tài cầu thủ:

1. Có hành vi thô bạo. 2. Có lối chơi bạo lực. 3. Nhổ nước bọt vào đối phương hoặc bắt kỳ ai. 4. Ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt bằng tay (không áp dụng với thủ môn trong khu

phạt đền của đội mình). 5. Vi phạm lỗi thô bạo ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. 6. Dùng lời lẽ thô tục hoặc xúc phạm. 7. Bị cảnh cáo lần thứ 2 trong một trận đấu. Nếu trọng tài dừng trận đấu để truất quyền thi đấu cầu thủ phạm một trong 2 lỗi (6) hay (7), và không vi phạm lỗi nào khác theo quy định của luật, thì trận đấu tiếp tục bằng quả phạt gián tiếp do đối phương thực hiện tại chỗ phạm lỗi. Tuy nhiên nếu phạm lỗi trong khu phạt đền thì quả phạt gián tiếp sẽ được thực hiện trên vạch 6m gần nơi phạm lỗi nhất.